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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2567 

บริษัท จัสมนิ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที ่

 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่  29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์   
(E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง สถานที่ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอรเ์นชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ที่ 4  
ถนนแจง้วฒันะ ต าบลปากเกรด็ อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม  

1.  ดร.โสรชัย ์ อศัวะประภา ประธานกรรมการ, ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (รกัษาการ)  
   และประธานคณะกรรมการบรหิาร 

2.  ดร.คาล จามรมาน  กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
   และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

3.  ดร.ณฐักิตติ ์ ตัง้พนูสินธนา กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหา 
   และกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

4.  นายจกัรกฤษณ ์ เทอดเกียรติ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

5.  นายวีรยทุธ  โพธารามิก กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

6.  นายซงัโด ลี  กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

7.  นางสาวเบญจวรรณ    รกัวงษ์    กรรมการ และกรรมการบรหิารความเส่ียงเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน 

8.  นายศภุกร สภุคัภรณ ์ กรรมการบรหิารความเส่ียงเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน  
   และผูช้่วยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี 

9.  นายพิสิษฐ เดชไชยยาศกัดิ ์ ที่ปรกึษากฎหมาย  จาก บรษิัท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์เนอร ์จ ากดั  

10.  นายสรรพวิทย ์ จนัทรศ์ภุฤกษ ์ ที่ปรกึษากฎหมาย จาก บรษิัท ทีทีที แอนด ์พารท์เนอร ์จ ากดั  

11.  นายณภพ  ธนาวชิยกานต ์ ผูส้อบบญัชี  จาก บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

12.  นางสาวพรรณิภา พนัธท์บัทิม ผูส้อบบญัชี  จาก บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

 บริษัทฯ มีกรรมการทัง้สิน้จ านวน 7 ท่าน กรรมการทัง้ 7 ท่าน เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567  
คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด 
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เร่ิมการประชุม 

 นายกฤษติกร มาประจง ผูจ้ดัการฝ่ายความยั่งยืนและบริหารส านกังาน บริษัท จสัมิน อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
(มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “JAS”) ผู้ด  าเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567  
เป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ซึ่งเป็นไปตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ  
การประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ส าหรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ในครัง้นี ้บริษัทฯ ไดใ้ช้ระบบของบริษัท อินเวนทเ์ทค  
ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและไดก้ารรับรองเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย  
จากกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมไดก้ล่าวแนะน า กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูเ้ขา้ร่วมประชุม ตลอดจนแจง้วิธีปฏิบัติ
เก่ียวกบัการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชมุต่าง ๆ โดยสรุปใหท้ี่ประชมุทราบ ดงันี ้ 

 ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม  ในการออกเสียงลงคะแนน 
ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ และที่ไดร้บัมอบฉนัทะ โดยถือว่า 1 หุน้ เท่ากบั 
1 เสียง  ทั้งนี ้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย หรือ 
งดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านัน้ ยกเวน้ผูถื้อหุน้ท่ีเป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียง
ลงคะแนนได ้และส าหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า บริษัทฯ จะไดน้ าคะแนนเสียงที่ 
ผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงคะแนนนัน้ มารวมกบัคะแนนเสียงทัง้หมด  

 การนบัคะแนนเสียง ในแต่ละวาระ เฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่ ไม่เห็นดว้ย, งดออกเสียง และ จากบตัรเสีย 
จะถกูน ามาหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและมติที่
ประชุม “ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” เวน้แต่เรื่องที่
กฎหมายก าหนดเป็นอย่างอื่น 

 ส าหรบัวาระที่ 5 เรื่อง “พิจารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ด  ารงต าแหน่งครบก าหนดตามวาระ 
ประจ าปี 2567” นัน้ จะใชว้ิธีการเลือกตัง้เป็นรายบุคคล เพื่อใหส้อดคลอ้งกับหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ 
ในการออกเสียงลงคะแนน เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ ใหใ้ชห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการตาม
ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ที่ 13 ซึ่งระบุว่า “เวน้แต่ที่ไดก้ าหนดไวใ้น ขอ้ 17 ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการ
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1)  ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
(2)  ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคน 
      เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3)  บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผูท้ี่ไดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่ากบัจ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมา  
มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินกว่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุ
เป็นผูช้ีข้าด” 
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 เมื่อบริษัทฯ ไดน้ าเสนอขอ้มลูในแต่ละวาระแก่ที่ประชุมแลว้ ก็จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเก่ียวกับวาระนัน้ ๆ 
ก่อนการลงมติ โดยในกรณีที่มีค  าถามและไม่ไดต้อบในท่ีประชมุ บรษิัทฯ จะตอบค าถามไวใ้นรายงานการประชมุ  

 บริษัทฯ ไดแ้จ้งเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2567 รวมถึงการส่งค าถาม เป็นการล่วงหนา้ ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567 ผ่านช่องทางเว็บไซต์
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 29 กนัยายน จนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา 
ปรากฏไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมาใชสิ้ทธิดงักล่าว และบริษัทฯ ไดแ้จง้ผลของการเสนอระเบียบวาระการประชุมและส่งค าถาม
ล่วงหนา้ดงักล่าวผ่านช่องทางเว็บไซตข์องหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใหผู้ถื้อหุน้ทราบแลว้ เมื่อวนัท่ี 18 มกราคม 2567 

 บริษัทฯ ก าหนดเวลาส าหรบัการลงคะแนนเสียงไวท้ี่  2 นาที และจะท าการแจง้ผลคะแนนต่อที่ประชุมภายหลัง 
จากที่การนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสรจ็สิน้ลง  

 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่านดงักล่าว  
จะไม่ถูกนบัเป็นองคป์ระชุมในวาระนัน้ ๆ รวมถึงจะไม่ถูกน ามานบัคะแนนในวาระที่เหลือทนัที อย่างไรก็ตาม การออกจาก
องคป์ระชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมการประชุม  
และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ 

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดจ้ัดให้มีผู้แทนอิสระ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ทีทีที แอนด ์พารท์เนอร ์จ ากัด เป็น 
ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง เพื่อดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ  
และสอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 บริษัทฯ มีการบนัทึกภาพและเสียงในการประชุม และขอสงวนสิทธิในการตดัภาพและเสียงของผูถ้ ือหุน้  
ที่ถามค าถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่สภุาพ หรือหมิ่นประมาทผูอ้ื่น หรือละเมิดกฎหมายใด  ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิ
ของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นต่อผูเ้ขา้ร่วมประชุมรายอื่น  ๆ 

 เมื่อผูด้  าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนน การถามค าถาม และการแสดง
ความคิดเห็น ในการพิจารณาวาระการประชมุต่าง ๆ  ใหท้ี่ประชมุทราบแลว้ ไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามใด ๆ  เก่ียวกบัเรื่องดงักล่าว 

 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  ซึ่งก าหนดไวว้่า “ประธาน
กรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผูถื้อหุน้” ดร.โสรชัย ์อศัวะประภา ประธานกรรมการ จึงเป็นผูท้  าหนา้ที่ประธานท่ีประชมุ 
(“ประธานฯ”) ในครัง้นี ้

 จากนัน้ ประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรบัท่านผูถื้อหุน้ และผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่าน และแจง้จ านวนผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบ
ฉนัทะที่เขา้รว่มการประชมุในวนันี ้เป็นดงันี ้ 

 การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567 มีผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 35 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้
48,380,110 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จ านวน 44 ราย รวมจ านวนหุ้นได ้4,858,925,546 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและ 
ผูร้บัมอบฉันทะที่เขา้ร่วมประชุมจ านวน 79 ราย รวมจ านวนหุน้ไดท้ั้งสิน้ 4,907,305,656 หุน้ ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 57.1093  
ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 8,592,816,071 หุ้น และมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จึงถือว่าครบเป็น 
องคป์ระชมุตามมาตรา 103 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 30  
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 จากนัน้ ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบ
วาระท่ีไดก้ าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ ดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1  รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ปรากฏอยู่ในแบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี 2566 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดับที่ 1 หนา้ที่ 9 ของ
หนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้ที่ไดส่้งใหก้ับผูถื้อหุน้ โดยคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นว่าถูกตอ้งและเพียงพอ  
จึงน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อรบัทราบ 

 จากนั้น ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายศุภกร สุภัคภรณ ์ผูช้่วยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี เป็นผูส้รุปรายงานผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษัท จสัมิน อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) (“กลุ่มบริษัทฯ”) ในรอบปี 2566 ใหท้ี่ประชุมทราบ 

 นายศุภกร สุภัคภรณ์ ผู้ช่วยผู้อ  านวยการฝ่ายบัญชี ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานผล 
การด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2566 ไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2566 หัวข้อ “การวิเคราะห์และ
ค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A)” โดยมีสาระส าคญัสรุปไดด้งันี ้

รายได้ 

 ส าหรบัในปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายไดร้วม 28,794 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1,510 เมื่อเทียบกับ 
ปี 2565 โดยรายไดใ้นปี 2566 ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายและบริการเป็นจ านวน 2,221 ลา้นบาท รายไดจ้ากการกลบั
รายการหนีสิ้นของบริษัทย่อยเป็นจ านวน 46 ลา้นบาท รวมทั้งก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด ์
จ ากัด (มหาชน) (“TTTBB” หรือ “3BB”) และหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ต สามบีบี 
(“3BBIF”) (เดิมชื่อ กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ต จสัมิน หรือ (“JASIF”)) เป็นจ านวน 26,431 ลา้นบาท 

รายได้จากการขายและบริการ 

 ส าหรบัในปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายไดจ้ากการขายและบริการ เป็นจ านวน 2,221 ลา้นบาท และ 
ปี 2565 เป็นจ านวน 1,673 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 33 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 โดยแบ่งตามสัดส่วนรายไดจ้าก 
การขายและบริการตามกลุ่มธุรกิจในปี 2566 ไดแ้ก่  1. รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจสินทรัพยด์ิจิทัล และเทคโนโลยี โซลูชั่น  
อยู่ที่รอ้ยละ 78  2. รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจใหบ้ริการอินเทอรเ์น็ตทีวี อยู่ที่รอ้ยละ 6  และ  3. รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ อยู่ที่
รอ้ยละ 16 โดยแบ่งสดัส่วนรายไดต้ามกลุ่มธุรกิจเมื่อเปรียบเทียบกบัในปี 2566 และปี 2565 เป็นดงันี ้

1 รายได้จากกลุ่มธุรกิจสนิทรัพยด์ิจิทัลและเทคโนโลยี โซลูชั่น 

ในปี 2566 รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจสินทรพัยด์ิจิทัล และเทคโนโลยี โซลชูั่น อยู่ที่จ  านวน 1,729 ลา้นบาท และ 
ปี 2565 อยู่ที่จ  านวน 1,533 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร ้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2565 เป็นผลมาจาก 
การใหบ้รกิารวงจรเช่าในประเทศ และค่าบรกิารวงจรเช่าส่วนบคุคลระหว่างประเทศ 
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2  รายได้จากกลุ่มธุรกิจให้บริการอินเทอรเ์น็ตทวีี 

ในปี 2566 รายไดก้ลุ่มธุรกิจใหบ้ริการอินเทอรเ์น็ตทีวี อยู่ที่จ  านวน 133 ลา้นบาท และปี 2565 อยู่ที่จ  านวน 
1 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 13,200 เมื่อเทียบกบัปี 2565  ทัง้นี ้นบัจากการจ าหน่ายธรุกิจ TTTBB แลว้
เสร็จเมื่อวันที่  15 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มบริษัทฯ ยังคงเป็นผู้ให้บริการอินเทอรเ์น็ตทีวี ภายใต้แบรนด์ 
3BB GIGATV ให้แก่ลูกคา้ของ TTTBB ท าให้กลุ่มบริษัทฯ รับรูร้ายไดจ้ากกลุ่มบริษัท แอดวานซ ์ไวรเ์ลส  
เน็ทเวอรค์ จ ากดั (“AWN”) ผ่านการใหบ้รกิารแก่ TTTBB 

3  รายได้จากกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ 

ในปี 2566 รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ อยู่ที่จ  านวน 359 ลา้นบาท และปี 2565 อยู่ที่จ  านวน 139 ลา้นบาท 
คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 158 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 ส่วนที่เพิ่มขึน้ผลเป็นมาจากการใหบ้ริการเชื่อมต่อ
อินเทอรเ์น็ต ส าหรบัลกูคา้องศก์ร 

ค่าใช้จ่าย 

 ส าหรบัในปี 2566 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีค่าใชจ้่ายรวมอยู่ที่จ  านวน 6,221 ลา้นบาท และปี 2565 อยู่ที่จ  านวน  
3,510 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 77 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2565 ซึ่งประกอบดว้ย  

- ค่าใชจ้่ายจากตน้ทุนการขายและบริการ ในปี 2566 เป็นจ านวน 3,418 ลา้นบาท และปี 2565 เป็นจ านวน 
3,098 ลา้นบาท  คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2565 โดยตน้ทนุท่ีเพิ่มขึน้มาจากการขยาย
ระบบอินเทอรเ์น็ตทีวีเพื่อรองรบัการใชง้านที่เพิ่มขึน้ และค่าคอนเทนต ์ 

- ค่าใชจ้่ายในการขายและการบริการ และค่าใชจ้่ายในการบริหาร ในปี 2566 อยู่ที่จ  านวน 1,162 ลา้นบาท 
และปี 2565 อยู่ที่จ  านวน 425 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 173 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 โดย
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้มาจาก ค่าใช้จ่ายโบนัสพนักงาน ค่าใช้จ่ายจากการปรับโครงสรา้งของกลุ่มบริษัทฯ  
เพื่อลดขนาดองศก์ร เพื่อเตรียมพรอ้มส าหรบัแผนธุรกิจใหม่ และค่าใชจ้่ายในการศึกษาธุรกิจใหม่  ๆ ของ
โครงการที่จะลงทนุในอนาคต 

- ค่าใชจ้่ายจากการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์เป็นจ านวน 683 ลา้นบาท  

- ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี ้สินจากสัญญาที่สรา้งภาระแก่กิจการ เป็นจ านวน 955 ล้านบาท  
ท าใหบ้รษิัทฯ ไม่ตอ้งรบัภาระในอนาคต  

ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ

 ส าหรบัในปี 2566 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มี Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization 
(“EBITDA”) หรือ ก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ าหน่ายเป็นจ านวน 23,875 ลา้นบาท และปี 2565 
ขาดทุนเป็นจ านวน 1,195 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2,099 และในปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก าไรสทุธิรวม
เป็นจ านวน 19,837 ลา้นบาท และปี 2565 ขาดทุนเป็นจ านวน 2,029 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1,078 ตามล าดบั
เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2565 
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ฐานะการเงนิ 

สินทรัพยร์วม 

 ณ สิน้ปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรพัยร์วมอยู่ที่จ  านวน 23,238 ลา้นบาท และปี 2565 อยู่ที่จ  านวน 
88,136 ลา้นบาท  หรือลดลงรอ้ยละ 74 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2565 โดยรายการสินทรพัยท์ี่ลดลงมาจากการจ าหน่ายธุรกจิ 
TTTBB และหน่วยลงทนุใน JASIF โดยมีรายละเอียดดงันี ้

- สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่นเป็นจ านวน 1,512 ลา้นบาท ลดลงเนื่องจากการขายหน่วยลงทนุใน JASIF 

- สินทรพัยสิ์ทธิการใชเ้ป็นจ านวน 249 ลา้นบาท ลดลงเนื่องจากการจ าหน่ายธุรกิจ TTTBB 

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์และอสังหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนเป็นจ านวน 4,347 ลา้นบาท ลดลงเนื่องจาก 
การจ าหน่ายธุรกิจ TTTBB 

- สินทรพัยห์มุนเวียนเป็นจ านวน 17,130 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากเงินสดและเงินฝากที่ไดร้บัจากการจ าหน่าย
ธุรกิจ TTTBB และหน่วยลงทนุ JASIF 

หนีส้นิรวม 

 ณ สิน้ปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนีสิ้นรวมทัง้สิน้เป็นจ านวน 7,001 ลา้นบาท และปี 2565 เป็นจ านวน 
84,555 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 92 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2565 โดยรายการท่ีลดลงเนื่องจากการจ าหน่ายธุรกิจ TTTBB 
ท าใหไ้ม่ตอ้งรบัรูห้นีสิ้นในส่วนของ TTTBB อีกต่อไป โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

- หนีสิ้นจากการส ารองประกันรายไดค้่าเช่า หนีสิ้นตามสัญญาเช่า และหนีสิ้นไม่หมุนเวียนอื่น  รวมทั้งสิน้
จ านวน 1,161 ลา้นบาท ลดลงเนื่องจากการจ าหน่ายธุรกิจ TTTBB 

- หนีสิ้นระยะยาวเป็นจ านวน 733 ลา้นบาท ลดลงเนื่องจากการจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวกับธนาคาร 
และจ่ายช าระเจา้หนีป้ระนีประนอม รวมทัง้ไม่ตอ้งรบัรูห้นีสิ้นของ TTTBB 

- หนีสิ้นหมุนเวียน 5,107 ลา้นบาท ลดลง เนื่องจากไม่ตอ้งรบัรูห้นีสิ้นของ TTTBB มีการช าระคืนหนีใ้หแ้ก่
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น แต่มีภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพิ่มขึน้ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ สิน้ปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผูถื้อหุน้เป็นจ านวน 16,237 ลา้นบาท และปี 2565 เป็นจ านวน 
3,581 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 353 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2565  โดยประกอบดว้ย 

- ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้เป็นจ านวน 4,296 ลา้นบาท บริษัทฯ มีทุนช าระแลว้ทั้งสิน้เป็น
จ านวน 8,592.8 ลา้นหุน้ 

- ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญัเป็นจ านวน 9,029 ลา้นบาท 

- ก าไรสะสมจ านวน 2,847 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น เงินส ารองตามกฎหมายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
เป็นจ านวน 920 ลา้นบาท และก าไรสะสมยงัไม่จดัสรรเป็นจ านวน 1,927 ลา้นบาท  

- องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ ติดลบเป็นจ านวน 1,023 ลา้นบาท 

- ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุของบรษิัทย่อยเป็นจ านวน 1,088 ลา้นบาท 
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 เมื่อนายศุภกร สภุคัภรณ ์ผูช้่วยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี ไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 
เสรจ็สิน้แลว้  

 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (รกัษาการ) ไดร้ายงานถึงความคบืหนา้ของการเขา้รว่มในการเป็นสมาชิกโครงการแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต และนโยบายต่อตา้นการคอรร์ัปชัน  ของกลุ่มบริษัทฯ ให้ที่ประชุม
รบัทราบ รวมถึงน าเสนอทิศทางการด าเนินงานและเป้าหมายธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ ในปี 2567 โดยสรุปไดด้งันี ้

 ความคืบหนา้ของการเขา้ร่วมในการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
คอรร์ปัชนัของกลุ่มบรษิัทฯ 

 กลุ่มบริษัทจัสมิน ใหค้วามส าคัญในการด าเนินธุรกิจ ดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริต โปร่งใส  และตรวจสอบได ้
ภายใตห้ลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี บรษิัทฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ ์เขา้รว่มเป็นแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนั 
ของภาคเอกชนไทย โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (“IOD”) เมื่อวนัท่ี 2 ธันวาคม 2565 และ
ไดร้บัการรบัรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย เมื่อวนัที่ 30 มิถุนายน 2566 
โดยบริษัทฯ มีนโยบาย ซึ่งก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตอ้งปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตาม  
แนวทางที่ก าหนดไวใ้นนโยบายโดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเรื่องคอรร์ปัชนัในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางออ้ม กรณีที่พบเห็นการกระท าอันเป็นท่ีฝ่าฝืนจะตอ้งรีบรายงานต่อผูบ้ังคบับัญชา หรือผ่านช่องทาง 
การรายงานท่ีบรษิัทฯ ไดก้ าหนดไว ้ 

 ทิศทางการด าเนินงานและเป้าหมายธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ ในปี 2567  

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร (รักษาการ) ไดน้ าเสนอตามหัวขอ้ต่าง ๆ ไดแ้ก่  (1) การเคล่ือนไปขา้งหน้าของกลุ่ม
บริษัทจัสมิน - เป้าหมายธุรกิจและทิศทางของกลุ่มบริษัทจัสมินในปี พ.ศ. 2567  (2) กลยุทธ์และนโยบายส าหรับธุรกิจ
ภายหลงัการจ าหน่ายเงินลงทุนใน TTTBB และหน่วยลงทุนใน JASIF  และ (3) แผนความพรอ้มในอนาคตของกลุ่มบรษิัทฯ
เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

(1) การเคล่ือนไปขา้งหนา้ของกลุ่มบรษิัทจสัมิน 

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะประกอบธุรกิจโฮลดิง้ (Holding Company) ที่เนน้ลงทุนในธุรกิจที่น่าสนใจและ
สามารถสรา้งผลตอบแทนที่สงูใหผู้ถื้อหุน้ ดงันัน้ บรษิัทฯ ไดม้ีการวางแผนทัง้ในดา้นการเงินและดา้นกลยุทธ์ 
รวมถึงนโยบายต่าง ๆ เพื่อเตรียมตวัใหพ้รอ้มส าหรบัการขบัเคล่ือนธุรกิจใหบ้รรลเุป้าหมายที่วางไว ้ดว้ยการท่ี
โลกในปัจจบุนัมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็โดยเฉพาะในดา้นการพฒันาเทคโนโลยีซึ่งเป็นเหตใุหเ้กิดธรุกจิ
ใหม่ๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) โรบอทิกส ์(Robotics) และสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) โดยกลุ่ม
บริษัทฯ ไดม้องเห็นโอกาสทางธุรกิจที่มีศกัยภาพในเทคโนโลยีเหล่านี ้บริษัทฯ จึงน ารายไดจ้ากการจ าหน่าย
เงินลงทุนใน TTTBB มาลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีชั้นน าเพื่อเสริมสรา้งมูลค่าใหก้ับธุรกิจในกลุ่ม เพื่อเป็น
โอกาสในการสรา้งผลตอบแทนสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
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กลุ่มบริษัทฯ ไดม้ีการขบัเคล่ือนอย่างชดัเจนในการลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นไป
ตามการตดัสินใจเชิงกลยทุธท์ี่รอบคอบภายหลงัจากที่ไดท้  าการศกึษาและคน้ควา้วิจยัในธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบั 
AI และมองเห็นโอกาสการเติบโตของตลาด AI ซึ่งมีขอ้มลูที่ชดัเจนว่าในปี 2023 มลูค่าตลาด AI ในประเทศไทย 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และทั่วโลกจะมีมลูค่าประมาณ 1.77 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั 13 พนัลา้นดอลลาร์
สหรฐั และ 356 พนัลา้น ดอลลารส์หรฐั ตามล าดบั ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ไดต้กลงร่วมมือกบั KT Corporation (“KT”) 
เพื่อด าเนินธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ในระดบัภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

กลุ่มบริษัทฯ ไดม้ีการปรบัตัวเพื่อเตรียมความพรอ้มส าหรบัการเคล่ือนไปขา้งหนา้และเพิ่มมูลค่าดว้ยการ
ลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวกับเทคโนโลยีที่หลากหลาย ดว้ยนโยบาย 4 'R' ที่เป็นรากฐานส าหรบัเป้าหมายทาง
ธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ  ดงันี ้

1. Re-Structuring : กลุ่มบริษัทฯ ไดด้  าเนินการปรบัโครงสรา้งภายในองคก์รเพื่อลดค่าใชจ้่ายที่เก่ียวกับ
พนกังานลงประมาณรอ้ยละ 50 และลดขนาดองคก์รใหม้ีความเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ ยังคงใหค้วามส าคัญกับการลงทุนในบริษัทย่อยที่มีอยู่ในปัจจุบนั และท าการร่วมงานกับ
พนัธมิตรทางธุรกิจใหม่ในอนาคต 

2. Recruitment : ภายหลังจากปรับโครงสรา้งองคก์รเสร็จสิน้ กลุ่มบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะสรรหา
บุคลากรใหม่ที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรูค้วามสามารถในดา้นการลงทุน และทักษะ ที่มีความจ าเป็น 
และเหมาะสมกบัองคก์ร  

3. Re-Training : กลุ่มบริษัทฯ จะมีการฝึกอบรมเชิงลึกเพื่อเพิ่มความรูเ้ก่ียวกับปัญญาประดิษฐ์ และ 
ธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ของบุคลากรในกลุ่ม  โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร  
เพื่อพฒันาบคุลากรและเตรียมความพรอ้มส าหรบัธุรกิจใหม่ ๆ ของกลุ่มบรษิัทฯ 

4. Re-Tooling : การน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เขา้มาปรบัใชใ้นการท างานต่าง ๆ ขององคก์ร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน 

(2) กลยทุธแ์ละนโยบายส าหรบัธุรกิจที่เป็นไปไดห้ลงัการขายการลงทนุใน TTTBB และหน่วยลงทนุใน JASIF 

นโยบายและกลยทุธก์ารลงทนุในบรษิัทที่บรษิัทฯ ถือหุน้ : ในฐานะที่บรษิัทฯ เป็นธุรกิจโฮลดิง้ มีนโยบายและ
กลยุทธด์า้นการลงทุนโดยมุ่งเนน้การลงทุนในบริษัทย่อยเป็นหลัก เช่น การลงทุนในธุรกิจเหมืองบิตคอยน ์
(Bitcoin) ผ่านบริษัท จสัมิน โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“JTS”) โดยในปัจจบุนั JTS มีเครื่องขดุบิต
คอยน ์(Bitcoin) ประมาณ 3,000 เครื่อง และอยู่ระหว่างการติดตัง้เครื่องขดุบิตคอยน ์(Bitcoin) เพิ่มเติมอีก 
1,000 เครื่อง ซึ่งเป็นเครื่องรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสงูขึน้ โดยคาดว่าจะแลว้เสร็จภายในไม่ก่ีเดือนขา้งหนา้ 
และ JTS มีบิตคอยน์ที่ขุดได้ประมาณ 300 เหรียญ มีมูลค่าโดยประมาณ 2 ล้านบาทต่อ 1 บิตคอยน์    
นอกจากนี ้ ยังมีบริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค์ จ ากัด (“JasTel”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ JTS อีกหนึ่งบริษัท 
ที่แข็งแกร่ง โดย JasTel เป็นธุรกิจใหบ้ริการโครงข่ายโทรคมนาคม และอินเทอรเ์น็ตในประเทศและระหว่าง
ประเทศ ซึ่งมีผลประกอบการท่ีดีและมีก าไร 

 



 

 
หนา้ 9/22 

 

อธิปไตยปัญญาประดิษฐ์ : ตัง้แต่ตน้ปี พ.ศ. 2567 กลุ่มบริษัทฯ โดย JTS ไดร้่วมมือกับ KT เพื่อพฒันาระบบ 
Thai Large Language Model (Thai LLM) ที่ทันสมัยที่มีขนาดพารามิเตอร ์8 หมื่นลา้นพารามิเตอรส์ าหรบั
แพลตฟอรม์ Generative AI ซึ่งการเริ่มต้นของโครงการนี ้ถือเป็นก้าวส าคัญในการเปล่ียนผ่านเข้าสู่ยุค 
การเปล่ียนแปลงดิจิทัลในประเทศไทย ด้วยมุมมองที่ว่า แม้ว่าระบบ AI ในตลาดโลกจะมีขนาดใหญ่ 
และแข่งขนัไดย้ากก็ตาม แต่ในแต่ละประเทศสมควรจะมีระบบ AI ของตนเองซึ่งมีฐานขอ้มลูส าคญั เก่ียวกบั
ประวตัิศาสตร ์วฒันธรรม ขอ้มลูดา้นสขุภาพ การแพทยแ์ละการใหบ้ริการการพยาบาล และขอ้มลูสวสัดิการ
ต่าง ๆ ของประชาชน รวมถึงขอ้มูลดา้นการศึกษา เป็นตน้ ซึ่งภาครฐัก าลังใหค้วามส าคัญและก าหนดเป็น 
เชิงนโยบายและกฎหมายที่ชัดเจนในระดับประเทศ ไปจนถึงภาคเอกชน เพื่อเป็นการสะทอ้นถึงความมุ่งมั่น 
ในการปกป้องความเป็นอิสระทางดิจิทลัของประเทศไทย ดงันัน้ การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ ก็จะค านึงถึง
การเสรมิสรา้งอธิปไตยปัญญาประดิษฐ์ หรือ Sovereign AI  

กลุ่มบรษิัทฯ ไดท้ าการศกึษาตลาด AI ในประเทศไทย และพบว่ายงัมีบรษิัทท่ีลงทนุในธุรกิจ AI ไดแ้ก่ SCBX, 
AIEAT และ Vistec (PTT) อย่างไรก็ตาม AI ของ JTS มีขนาด parameter ใหญ่ที่สุดถึง 80,000 ลา้น
พารามิเตอร ์และเป็นเพียงรายเดียวที่พฒันาระบบของตนเองรว่มกบั KT  

ศูนข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ที่ยั่งยืน : ส าหรับก้าวต่อไป กลุ่มบริษัทฯ มีแผนการลงทุนจัดตั้งศูนยข์้อมูล AI  
(AI Data Center) ที่ยั่งยืน และเป็น AI Data Center ส าหรบัใชใ้นการพฒันา และใหบ้รกิาร AI เพื่อสนบัสนนุ
กลุ่มธุรกิจ AI ที่กลุ่มบรษิัทฯ ไดล้งทนุ และส่งเสรมิการพฒันา AI และการบรกิารในประเทศ เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กับการลงทุนในธุรกิจ Generative AI ศูนยข์อ้มูล AI นีจ้ะแตกต่างจากศูนยข์อ้มูลทั่วไป โดยจะเป็นศูนย์
ขอ้มลูที่มุ่งเนน้ทางการยั่งยืนและด าเนินงานดว้ยพลงังานสะอาด  

(3) แผนความพรอ้มในอนาคตของกลุ่มบรษิัทฯ เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

การซือ้หุน้คืนจากผูถื้อหุน้เป็นการทั่วไป (General Offer: "GO") : กลุ่มบรษิัทฯ ไดจ้ดัเตรียมแผนความพรอ้ม
ทางดา้นการเงินส าหรบัแผนการลงทุนระยะยาวในธุรกิจที่เก่ียวขอ้งหลายรายการ โดยไดม้ีการประกาศแจง้ 
ผู้ถือหุ้นให้ทราบเก่ียวกับโครงการซือ้หุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เสนอซือ้จากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป 
(Treasury Stock) แบบ GO ในราคา 5 บาทต่อหุน้ โดยรบัซือ้ในจ านวนไม่เกิน 300,748,563 หุน้ คิดเป็น 
รอ้ยละ 3.5 ของหุน้สามญัที่จ  าหน่ายแลว้ของบรษิัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 1,504 ลา้นบาท  

การออกและเสนอขาย Warrant JAS-W4 : นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ มีแผนรองรับดา้นการเงินอีกหนึ่ง
ทางเลือกเพื่อเตรียมความพรอ้มในการลงทนุเพิ่มเติมส าหรบัพฒันาและต่อยอดในธุรกิจที่บรษิัทฯ ไดน้ าเสนอ
ในข้างตน้อีกหนึ่งโครงการ โดยการออกเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ JAS-W4 (Right Offering) ตาม
สัดส่วนของผู้ถือหุน้รายเดิม จ านวน 2 หุ้นต่อ 1 หน่วย JAS-W4 (2:1) โดยใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย  
มีสิทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ได ้1 หุน้ และราคาการใชสิ้ทธิ จ านวน 3 บาทต่อหุน้ (มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 
0.50 บาท) และใบส าคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ7 ปี นบัแต่วนัท่ีออกและเสนอขาย  
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 โดยสรุป กลุ่มบริษัทฯ ไดเ้ตรียมความพรอ้มส าหรบัการกา้วไปขา้งหนา้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นความ
พรอ้มดา้นองคก์ร พนัธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง และความพรอ้มดา้นการเงินเพื่อลงทุน และมีการจดัเตรียมโมเดลธุรกิจ 
Generative AI เพื่อเริ่มใหบ้ริการไดท้นัภายในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2567 โดยเริ่มจากกลุ่มลกูคา้ แบบ B2B และกลุ่ม 
B2C ตามล าดบั  

 เมื่อประธานเจา้หนา้ที่บริหาร (รกัษาการ) ไดร้ายงานเก่ียวกับทิศทางการด าเนินงานและเป้าหมายธุรกิจของกลุ่ม
บรษิัทฯ ในปี 2567 เสรจ็สิน้ลง ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และ/หรือแสดงความเห็น ซึ่งปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้สอบถาม 
และแสดงความคิดเห็น ดงัต่อไปนี ้: 

นายธ ารง อนันตท์วีผล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี ้ 

1. งบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิน้สดุวนัที่ 29 กุมภาพนัธ ์2567 มลูค่าของสินทรพัยห์มนุเวียน จ านวน 1,923 
ลา้นบาท เพราะเหตใุดจึงนอ้ยกว่า เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 4,085 ลา้นบาท 

นายศุภกร สุภัคกรณ ์ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี ได้ชีแ้จงว่า สินทรพัยห์มนุเวียนดงักล่าวเป็นรายการ
ที่ไม่รวมอยู่ในเงินสดจ านวน 4,085 ลา้นบาท ซึ่งแสดงแยกต่างหาก  

2. โอกาสที่บรษิัทฯ จะลม้เหลวในโครงการซือ้หุน้คืนจ านวน 300,748,563 หุน้ มีประเด็นใดบา้ง 

นายศุภกร สุภัคกรณ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความพรอ้มในการซือ้หุน้คืน 
ตามแผนท่ีไดแ้จง้กบัทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

3. ขอใหบ้รษิัทฯ อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของไทมไ์ลน ์(“Timeline”) ในการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
(JAS-W4) ภายในกลางเดือนตุลาคม แต่บริษัทฯ จะขายหุน้ที่ซือ้คืนภายในเดือนธันวาคม เพราะถา้หาก
บริษัทฯ ขายหุน้ที่ซือ้คืนไม่หมด อาจตอ้งแกไ้ขจ านวนหน่วยที่ออกและเสนอขายของ JAS-W4 และจ านวน
หุน้สามญัที่จดัสรรไวเ้พื่อรองรบัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ดว้ยหรือไม่อย่างไร 

นายศุภกร สุภัคกรณ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี ได้ชี้แจงว่า ขอสรุปไทมไ์ลนข์องโครงการซือ้หุน้คืน
แบบ GO และการออกและเสนอขาย JAS-W4 ดงันี ้ 

 คณะกรรมการบรษิัทมมีติอนมุตัิโครงการซือ้หุน้คืนแบบ GO และอนมุตัิหลกัการของ JAS-W4 เมื่อวนัท่ี 
19 เมษายน 2567 

 โดยมีระยะเวลาประมาณ 2 เดือน เพื่อใหเ้วลาแกผู่ถื้อหุน้ ที่ถือหุน้แบบใบหุน้ (Scrip) ท าการเปล่ียนมาเป็น
แบบไรใ้บหุน้ (Scripless) ไดท้นั  

 ในช่วงวนัท่ี 25 มิ.ย. - 23 ก.ค. 2567 บรษิัทฯ ด าเนินโครงการซือ้หุน้คืนแบบ GO 

 ในเดือนสิงหาคม 2567 จดัประชมุคณะกรรมการบรษิัท เพื่อรบัทราบผลของโครงการซือ้หุน้คืนแบบ GO 
และเรียกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2567 อนมุตัิการออกและเสนอขาย JAS-W4 และหุน้สามญัรองรบั 
รวมถึงการก าหนด Record date ผูม้ีสิทธิเขา้รว่มประชมุและสิทธิที่จะไดร้บั JAS-W4 
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 ในช่วงเดือนกนัยายน 2567 - ตลุาคม 2567  

- บริษัทฯ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสงสิทธิ JAS-W4 และเพิ่มทนุหุน้สามญัรองรบั  

- การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ JAS-W4 และหุน้สามญัรองรบั   

 ตัง้แต่วนัท่ี 24 ตลุาคม 2567 ถึง24 ธันวาคม 2567 : บรษิัทฯ เริ่มจ าหน่ายหุน้ที่ซือ้คืน รวมระยะเวลา 
42 วนั 

 ในเดือนธันวาคม 2567 ครบก าหนดการจ าหน่ายหุน้ท่ีซือ้คืน และด าเนินการลดทนุโดยการตดัหุน้ซือ้คืน
ที่จ  าหน่ายไม่หมด ซึ่งจะไม่เกินวันที่บริษัทฯ จดทะเบียนหุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการ ใช้สิทธิ JAS-W4  
กับกระทรวงพาณิชย  ์และก่อน 5 วันท าการ ทุกๆ สิน้ไตรมาส ผูถื้อ JAS-W4 แจง้ความจ านงใชสิ้ทธิ 
ซือ้หุน้สามญัได ้จากนัน้ บรษิัทฯ ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทนุ 

4. ขอทราบเหตผุลความมั่นใจในการรว่มมือกบัทาง KT ในการท าธุรกิจ AI จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ไดว้างไว ้

ดร.โสรัชย ์อัศวะประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ได้ชี้แจงว่า นโยบายในคัดเลือก
พันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ นั้น มี 2 ประการดว้ยกัน ประการแรก ความสามารถในการท างาน
ร่วมกันซึ่งมีส่วนส าคัญมาก โดยทาง KT เคยร่วมงานกันกับกลุ่มบริษัทฯ ในหลายโครงการ โดยเฉพาะ
โครงการใหญ่ ๆ ที่ประสบความส าเร็จ เช่น IPTV ซึ่งดูแลลกูคา้ร่วมกันประมาณ 1 ลา้นราย ประการที่สอง 
เหตุผลในการเลือก KT เพราะกลุ่มบริษัทฯ ไดเ้ห็นพฒันาการท่ีชดัเจน ทัง้ในดา้นทีมงานท่ีมีความเชี่ยวชาญ
ด้าน AI จากทั่วโลกเข้าร่วมงานกับ KT และขนาดธุรกิจของ KT ซึ่งเป็นองคก์ารโทรศัพท์แห่งประเทศ 
เกาหลีใต ้ซึ่งเป็นผูใ้หบ้ริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่ และใหบ้ริการ IPTV รายใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต ้  
และใหบ้รกิารระบบไอทีแก่รฐับาลเกาหลีใตอ้ีกดว้ย 

5. เห็นว่าบรษิัทฯ ลงทุนในหุน้ JTS เพิ่มขึน้ แสดงว่าทิศทางของบริษัทฯ จะเนน้ลงทุนในธุรกิจ AI เกือบทัง้หมด 
ใช่หรือไม่ และตน้ปีหนา้บริษัทฯ สามารถเริ่มใหบ้ริการกับกลุ่มลูกคา้ Business-to-Customer (“B2C”)  
ไดเ้ลยหรือไม่ ขอทราบไทมไ์ลนแ์ผนงาน ส าหรบักลุ่มลกูคา้ B2C 

ดร.โสรัชย ์อัศวะประภา ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (รักษาการ) ได้ชีแ้จงว่า ส าหรบัอนาคต AI จะเป็น
ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ และนอกจากธุรกิจ AI กลุ่มบริษัทฯ ยังมีธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน ์และขณะนี ้
อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการเขา้ไปซือ้ขายบิตคอยนใ์นตลาดนานาชาติ  ส าหรบัแพลตฟอรม์ 
JTSLLM ไดเ้ริ่มตน้แลว้ และคาดว่าภายในเดือนมิถนุายน 2567 จะไดเ้ห็นในรุน่แรก (First Model) ดว้ยทาง 
KT พนัธมิตรทางธุรกิจซึ่งมีความไวว้างใจในกลุ่มบริษัทฯ โดยทาง KT ไดม้ีการศึกษาคน้ควา้และท างานมา
ตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้น First Model ถือว่าเกิดขึน้อย่างรวดเร็วมาก แต่ในส่วนการเริ่มให้บริการจะเป็น 
ช่วงปลายปี 2567 และไม่เกินช่วงต้นปี 2568 โดยจะเริ่มให้บริการส าหรับกลุ่มลูกค้า B2C หรือกลุ่ม 
Business-to-Business (“B2B”) ก่อนหรือไม่ อาจตอ้งรอติดตาม ทั้งนี ้ส าหรบักลุ่มลูกคา้ B2B ไดม้ีการ
พูดคุยกับพันธมิตรทางธุรกิจไวบ้า้งแลว้ หากไม่มีข้อผิดพลาดก็จะไดร้่วมทดสอบ First Model ครัง้แรก 
ณ ประเทศเกาหลีใต ้
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นางวิไลลักษณ์ ประฏิภาณวัตร ผู้ถือหุ้น ไดส้อบถามว่า บริษัทฯ จะเริ่มธุรกิจ Generative AI เมื่อใด และ 
คาดว่าจะสรา้งรายไดใ้หก้บับรษิัทฯ เมื่อใด 

นายศุภกร สุภัคกรณ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี ไดช้ีแ้จงว่า คาดว่าจะเริ่มใหบ้ริการในช่วงปลายปี 2567  
ไม่เกินช่วงตน้ปี 2568 ตามที่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (รกัษาการ) ไดน้ าเสนอรายละเอียดทามไลนข์า้งตน้  

นายอนุจิตต ์อายุศะนิล ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ไดส้อบถาม ดงันี ้ 

1. ขอทราบการรว่มธุรกิจกบักลุ่ม AIS ในปัจจบุนั 

ดร.โสรัชย ์อัศวะประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ได้ชี้แจงว่า ส าหรบัการร่วมธุรกิจ 
กับ AIS ในปัจจุบันเป็นธุรกิจ ระบบ IPTV ที่บริษัทฯ ยังคงใหบ้ริการอยู่ภายใต ้TTTBB เดิมที่กลุ่มบริษัทฯ  
ไดจ้ าหน่ายธุรกิจดงักล่าวไป ซึ่งปัจจบุนัทาง AIS ก็มีการช าระค่าบรกิาร ดงักล่าวใหก้บับรษิัทฯ ส่วนในอนาคต
ตอ้งพิจารณาการเติบโตของธุรกิจ IPTV ต่อไป 

2. รายไดข้อง JAS GREEN ในปัจจุบัน นอกจาก Solar Rooftop แลว้ ตอนนีม้ีอะไรอีกบา้ง และบริษัทฯ 
คาดหวงัการเติบโตอย่างไร 

ดร.โสรัชย ์อัศวะประภา ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (รักษาการ) ได้ชีแ้จงว่า ส าหรบัธุรกิจ JAS GREEN 
ในปัจจุบนักลุ่มบริษัทฯ ไม่ไดม้ีการลงทุนหรือด าเนินการเพิ่มเติมแต่อย่างใด เนื่องดว้ยในตลาดแผงโซลาร์ 
มีการแข่งขนัทางดา้นราคาค่อนขา้งสงูมาก และมีอตัราก าไรค่อนขา้งต ่า 

3. AI Data Center บรษิัทฯ มองเป็นรูปแบบ Internal Support หรือว่า ท าเป็นธุรกิจดว้ย 

ดร.โสรัชย ์อัศวะประภา ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (รักษาการ) ได้ชีแ้จงว่า ส าหรบั AI Data Center 
กลุ่มบรษิัทฯ มองเป็นรูปแบบ Internal Support เพื่อเป็นธุรกิจใหบ้รกิารท่ีสนบัสนนุและรองรบัความตอ้งการ
ใหแ้ก่ลกูคา้กลุ่ม B2B และกลุ่มลกูคา้ B2C 

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า  “การรับซือ้หุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน” ตามที่
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติโครงการซื ้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงินโดยการเสนอซื ้อจาก  
ผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ไม่เกิน 1,504 ลา้นบาท ในราคาหุน้ละ 5 บาทต่อหุ้น โดยจะเป็นราคาเดียวและรบัซือ้ 
ในจ านวนไม่เกิน 300,748,563 หุ้น ซึ่งคิดเป็น 3.50% ของหุ้นที่จ  าหน่ายแลว้ทั้งหมด มีความเป็นมาอย่างไร  
เป็นการบงัคบั หรือสมคัรใจซือ้ของผูถื้อหุน้ และประโยชนจ์ะที่ไดร้บัเป็นอย่างไร และบรษิัทฯ มีเงินเพียงพอท่ีจะรบั
ซือ้หุน้คืนจากผูถื้อหุน้ทัง้หมดหรือไม่ 

ดร.โสรัชย ์อัศวะประภา ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (รักษาการ) ไดช้ีแ้จงว่า เหตผุลของการซือ้หุน้คืนในครัง้นี ้
เนื่องดว้ยเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน (Cash Management) บริษัทฯ มีก าไรสะสมและสภาพคล่องทาง
การเงินสงู และมีเงินเพียงพอท่ีจะรบัซือ้หุน้คืน ซึ่งก าหนดจ านวนเงนิไม่เกิน 1,504 ลา้นบาท ในราคาหุน้ละ 5 บาท 
โดยเป็นการสมัครใจจากผูถื้อหุน้ ซึ่งผูถื้อหุน้จะเลือกขายหุน้คืนหรือไม่ก็ได้  ทั้งนี ้ขอ้มูลโครงการซือ้หุน้คืนของ
บรษิัทฯ ในอดีตที่ผ่านมา บรษิัทฯ ไม่เคยจ าหน่ายหุน้ท่ีซือ้คืนแต่อย่างใด  
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อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ไดร้บัรองว่าการซือ้หุน้คืนในครัง้นี ้จะไม่ท าการจ าหน่ายหุน้ที่ซือ้คืน ส าหรบัการลดทุน 
ที่ช าระแลว้โดยวิธีตดัหุน้ซือ้คืนที่จ  าหน่ายไม่หมด นัน้ ในมมุมองทางการเงินถือเป็นโอกาสที่ดี กรณีบริษัทฯ มีผล
ก าไรผูถื้อหุน้จะไดร้บัเงินปันผลต่อหุน้ (DPS) สงูขึน้ เนื่องจากหุน้ที่บริษัทฯ ซือ้คืนจะไม่มีสิทธิในการรบัเงินปันผล 
และจะท าใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) สงูขึน้ดว้ย  

 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถาม และ/หรือ แสดงความเห็นอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกับวาระนี ้เพิ่มเติมแลว้ ผูด้  าเนินการประชมุ 
จึงสรุปว่าที่ประชมุรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปี 2566 ตามรายละเอียดที่ไดเ้สนอ 

 วาระนีไ้ม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 

วาระที ่2  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษทัฯ และรายงานผู้สอบบัญชี ส าหรับปีสิน้สุด วันที ่31 ธนัวาคม 2566 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้ดร.คาล จามรมาน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เป็นผูน้  าเสนอ
รายละเอียดส าหรบัวาระนี ้ต่อที่ประชมุ 

 ดร.คาล จามรมาน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
มาตรา 112 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บังคับของบริษัทฯ  
ข้อที่  35 ซึ่งก าหนดให้ “คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชี  
ของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีก าไร
ขาดทนุนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชี ตรวจสอบใหเ้สรจ็ ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้” 

 งบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี ส าหรับปีสิน้สุด  วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ปรากฏอยู่ใน
หมวดงบการเงิน ในแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 1 หนา้ที่ 9 ของหนงัสือเชิญ
ประชุม ไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี ผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
และไดผ่้านการอนมุตัิของคณะกรรมการบรษิัทแลว้ จึงขอน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

 เมื่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไดแ้จง้รายละเอียดเก่ียวกบัวาระนีต้่อที่ประชมุเรียบรอ้ยแลว้ 
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และ/หรือแสดงความเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น 
ที่เก่ียวขอ้งกับวาระนี ้จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชุมจึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงส าหรบัวาระที่ 2 “พิจารณา
อนมุตัิงบการเงินของบรษิัทฯ และรายงานผูส้อบบญัชี ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2566” 

มติทีป่ระชุม : อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผูส้อบบัญชี ส าหรบัปีสิน้สุด  วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน
เป็นดงันี ้  

เห็นดว้ย 4,908,691,356 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9883 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 570,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0116 
บตัรเสีย  0 เสียง   
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติเร่ืองการจัดสรรเงินก าไรสุทธิไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และเร่ืองเงินปันผล 
 ประจ าปี 2566 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายกฤษติกร มาประจง ผูด้  าเนินการประชุม เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดในวาระนี ้
ต่อที่ประชมุ 

 ผูด้  าเนินการประชมุ ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ที่ 38 ซึ่งก าหนดให ้“บรษิัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี
ส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุ
ส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอตัราไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดต้ามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี โดยจะค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ เช่น 
ภาวะเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงนิของบรษิทั กระแสเงินสด การส ารองเงินไวเ้พื่อการลงทนุของบรษิทั 
และบริษัทในเครือในแต่ละปี การส ารองเงินไวเ้พื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบรษิัท ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลนัน้จะตอ้งไม่
มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั ตามความจ าเป็น ความเหมาะสม และขอ้พิจารณาอื่น ๆ 
ตามที่คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควร 

 คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567 เพื่อพิจารณา
อนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรสุทธิไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ไดจ้ัดสรรเงินก าไรสุทธิไวเ้ป็นทุนส ารอง  
ตามกฎหมายครบตามจ านวนขัน้ต ่าตามที่กฎหมายก าหนดเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ จึงท าใหใ้นปี 2566 บริษัทฯ ไม่ตอ้งจดัสรรเงิน
ก าไรสุทธิไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนส ารองตามกฎหมายรวมเป็นจ านวนทั้งสิน้ 
485,444,784.80 บาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 11.30 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เท่ากับ
จ านวน 4,296,408,035.50 บาท  และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ประจ าปี 2566 เนื่องดว้ยบรษิัทฯ 
ตอ้งส ารองเงินไวเ้พื่อการขยายการลงทนุและเพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษิัทฯ บรษิัทในเครือ และบรษิัทในกลุ่ม 

 ทั้งนี ้ส าหรับข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ปี 2565 และ 2566 บริษัทฯ ไดแ้จ้งให้ผู้ถือหุน้
รบัทราบแลว้รายละเอียดปรากฏในหนา้ที่ 3 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

 เมื่อผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้รายละเอียดเก่ียวกับวาระนีต้่อที่ประชุมเรียบรอ้ยแลว้ จึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
ซกัถาม และ/หรือแสดงความเห็น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความเห็นที่เก่ียวขอ้งกับวาระนี ้ผูด้  าเนินการ
ประชุมจึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงส าหรบัวาระ “พิจารณาอนุมัติเรื่องการจัดสรรเงินก าไรสุทธิไวเ้ป็นทุน
ส ารองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปันผล ประจ าปี 2566” 

มติทีป่ระชุม  :  อนุมตัิงดการจดัสรรเงินก าไรสทุธิไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 2566 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน เป็นดงันี ้ 

เห็นดว้ย 4,908,831,356 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9912 
ไม่เห็นดว้ย 430,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0087 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย  0 เสียง   
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วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2567 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้ดร.คาล จามรมาน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เป็นผูน้  าเสนอ
รายละเอียดส าหรบัวาระนี ้ต่อที่ประชมุ 

 ดร.คาล จามรมาน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
มาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชมุสามญั 
ผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ธรรมาภิบาลไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอ
ใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ตามรายชื่อดงัต่อไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ประจ าปี 2567 

1.  นางชลรส สนัติอศัวราภรณ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4523  หรือ 
    (ยงัไม่เคยลงนามรบัรองงบการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) 
2.  นางสาวสพุรรณี ตรยิานนัทกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4498  หรือ 
    (ยงัไม่เคยลงนามรบัรองงบการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) 
3.  นายกิตติพนัธ ์เกียรติสมภพ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 8050  หรือ 
   (ยงัไม่เคยลงนามรบัรองงบการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) 
4.  นายณฐัวฒุิ สนัติเพ็ชร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5730 
   (เป็นผูล้งนามรบัรองงบการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2562)  

 ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหบ้รษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบัญชี
รับอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชี
ดงักล่าวได ้ 

 ทั้งนี ้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ   
บริษัทย่อย ผู้บริหาร  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวที่อาจมีผลกระทบต่อหนา้ที่ความเป็นอิสระ 
แต่อย่างใด นอกจากนี ้บรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ใชส้ านกังานสอบบญัชีแห่งเดียวกนั 

 พร้อมกันนี ้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนด  
ค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2567 เป็นจ านวนไม่เกิน 1,600,000 บาท โดยไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น ซึ่งเท่ากับค่าสอบบญัชีที่ไดร้บั
อนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566 ที่ผ่านมา 

 เมื่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไดแ้จง้รายละเอียดเก่ียวกบัวาระนีต้่อที่ประชมุเรียบรอ้ยแลว้ 
ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และ/หรือแสดงความเห็น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความเห็นท่ีเก่ียวขอ้ง
กับวาระนี ้ผู้ด  าเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงส าหรับวาระ  “พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ 
ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2567” 

 

 

 



 

 
หนา้ 16/22 

 

มติทีป่ระชุม  :  อนุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  ตามรายชื่อที่เสนอขา้งตน้ และก าหนด 
ค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2567 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,600,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น) ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน เป็นดงันี ้  

เห็นดว้ย 4,909,260,956 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย  0 เสียง   

วาระที ่5  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีด่ ารงต าแหน่งครบก าหนดตามวาระ ประจ าปี 2567 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้ดร.ณัฐกิตติ์ ตัง้พูลสินธนา ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดส าหรบัวาระนีต้่อที่ประชมุ และก่อนการพิจารณาวาระนี ้กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระในปี 2567 
ไดแ้ก่ ดร.โสรชัย ์อศัวะประภา  ดร.คาล จามรมาน  คุณจกัรกฤษณ ์เทอดเกียรติ  และคุณเบญจวรรณ รกัวงษ์  ไดอ้อกจาก 
ที่ประชมุชั่วคราวก่อน 

 จากนัน้ ดร.ณัฐกิตติ์ ตัง้พูลสินธนา ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบั
ของบริษัทฯ ขอ้ที่ 14 ก าหนดใหใ้นการประชมุสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา 
โดยใหก้รรมการที่อยู่ในต าแหน่ง นานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งก่อน ถา้จ านวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งใหต้รงเป็น 
3 ส่วนได ้ก็ใหอ้อกในจ านวนที่ใกลเ้คียงที่สดุกบั 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดร้บัเลือกเขา้รบัต าแหน่งใหม่
อีกก็ได ้

 ปัจจุบนับริษัทฯ มีจ านวนกรรมการ 7 ท่าน ของจ านวนรวมกรรมการทัง้สิน้ 10 อตัรา มีกรรมการที่ตอ้งออกตาม

วาระในครัง้นี ้มีจ านวน 4 อตัรา (ท่าน) ไดแ้ก่ 

1. ดร.โสรชัย ์    อศัวะประภา กรรมการ 
2. ดร.คาล    จามรมาน กรรมการอิสระ 
3. นายจกัรกฤษณ ์   เทอดเกียรติ กรรมการอิสระ    และ  
4. นางสาวเบญจวรรณ   รกัวงษ์  กรรมการ     

 คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สียไดพ้ิจารณากลั่นกรองถึงคุณสมบัติเป็นรายบุคคลตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการของบรษิัทฯ อย่างรอบคอบแลว้ เห็นว่ากรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม
วาระข้างต้น และได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งในครั้งนี ้ มีภาวะผู้น า มีความรู ้ความสามารถ วิสัยทัศน์กว้างไกล และ 
มีคุณสมบตัิเป็นไปตามกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท  อีกทัง้บุคคลที่รบัการเสนอชื่อเป็น
กรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง กับ ข้อก าหนดที่เก่ียวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้
ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ไดอ้ย่างเป็นอิสระ 
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 จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการที่ด  ารงต าแหน่งครบก าหนดตาม
วาระทัง้ 4 ท่าน ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

 นอกจากนี ้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ฯ  
เพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการ ตามหลกัเกณฑท์ี่บริษัทฯ ก าหนด ทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ พรอ้มทัง้แจง้การใหสิ้ทธิ
ดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลักทรพัยฯ์ เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหนา้  ตัง้แต่
วนัที่ 29 กันยายน จนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลือก  
เป็นกรรมการบรษิัทแต่อย่างใด 

 ส าหรบัขอ้มลูและประวตัิของกรรมการที่ด  ารงต าแหน่งครบก าหนดออกตามวาระ และไดร้บัการเสนอชื่อกลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งใหม่ ประจ าปี 2567 บริษัทฯ ไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นแลว้ โดยมีรายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดับที่ 3 
ปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุ หนา้ที่ 12 ถึง 15 และส าหรบัการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการนัน้ ผูถื้อหุน้สามารถ
ออกเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลได ้โดยใชห้ลกัเกณฑ ์และวิธีการตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ที่ 13  

 ดร.ณัฐกิตติ์ ตัง้พูลสินธนา ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ไดแ้จง้รายละเอียดเก่ียวกบัวาระนี ้
ต่อที่ประชุมเรียบรอ้ยแลว้ จึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และ/หรือแสดงความเห็น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้สอบถาม
หรือแสดงความเห็นที่เก่ียวขอ้งกับวาระนี ้ผูด้  าเนินการประชุมจึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงส าหรับวาระ 
“พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งครบก าหนดตามวาระ ประจ าปี 2567” 

มติทีป่ระชุม  : อนุมัติเลือกตัง้กรรมการที่ด  ารงต าแหน่งครบก าหนดตามวาระ ประจ าปี 2567 ทัง้ 4 ท่าน (อตัรา) ให้
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชมุและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ที่ 13 โดยมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนน เป็นรายบคุคลดงันี ้ 

1. นายจกัรกฤษณ ์เทอดเกียรติ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

เห็นดว้ย 4,909,235,856 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9994 
ไม่เห็นดว้ย 25,500 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0005 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย  0 เสียง 

2. ดร.คาล จามรมาน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

เห็นดว้ย 4,908,007,327 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9744 
ไม่เห็นดว้ย 1,254,029 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0255 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย  0 เสียง 
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3. นางสาวเบญจวรรณ รกัวงษ์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 

เห็นดว้ย 4,899,200,759 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.7950 
ไม่เห็นดว้ย 10,060,594 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.2049 
งดออกเสียง 3 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย  0 เสียง 

4. ดร.โสรชัย ์อศัวะประภา กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 

เห็นดว้ย 4,892,640,768 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.6614 
ไม่เห็นดว้ย 16,620,585 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.3385 
งดออกเสียง 3 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย  0 เสียง 

 ดร.โสรัชย ์อัศวะประภา  ดร.คาล จามรมาน  นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ  และนางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์   
กลบัเขา้รว่มการประชมุ 

วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2567 

 ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  
เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดส าหรบัวาระนีต้่อที่ประชมุ  

 ดร.ณัฐกิตติ์ ตัง้พูลสินธนา ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ซึ่งก าหนดให ้บริษัทฯ 
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

 ส าหรบัปี 2567 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ ในรูปแบบอัตราค่าตอบแทน ตามต าแหน่งแบบรายเดือน  
ค่าบ าเหน็จกรรมการ และสิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ ของกรรมการ ใหม้ีความเหมาะสม และสอดคลอ้งกับ ขอบเขตหนา้ที่ และ
ความรบัผิดชอบของกรรมการ ในแต่ละต าแหน่ง และจงูใจใหก้รรมการ น าพาองคก์รใหด้  าเนินงานตามเป้าหมาย ทัง้ระยะสัน้ 
และระยะยาว ซึ่งค่าตอบแทนไดก้ าหนดอยู่ในระดบัที่เหมาะสม เทียบเคียงไดก้ับบริษัทจดทะเบียนที่มีธุรกิจใกลเ้คียงกัน 
และในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกนั  และเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนตามต าแหน่ง ค่าบ าเหน็จ และค่าสิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ 
ของคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อยประจ าปี 2567 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 15 ลา้นบาท  โดยมีอตัราคงเดิม
เท่ากับค่าตอบแทนที่ไดร้ับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี  2566 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ใน
หนงัสือเชิญประชมุ หนา้ที่ 6 
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 ส าหรบัมติที่ประชุมของวาระอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  จะตอ้งผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผูถื้อหุ้น  
ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม   และถึงแม้ว่า มาตรา 90 แห่ง
พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 จะไม่ไดร้ะบชุดัเจน ถึงเรื่องการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ เรื่องการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการก็ตาม แต่กรรมการ ที่เป็นผูถื้อหุน้ ของบรษิัทฯ มีความประสงคท์ี่จะงดออกเสียงในวาระนี ้ 

 เมื่อประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ไดแ้จ้งรายละเอียดเก่ียวกับวาระนีต้่อที่ประชุม
เรียบร้อยแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นสอบถาม และ/หรือแสดงความเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมีค าถามหรือ 
แสดงความเห็นที่เก่ียวข้องกับวาระนี ้ ผู้ด  าเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงส าหรับวาระ 
“พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2567” 

มติทีป่ระชุม : อนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนตามต าแหน่ง ค่าบ าเหน็จ และค่าตอบแทนในส่วนสิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ ของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2567 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 15 ลา้นบาท ดว้ยคะแนนเสียง 
ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน เป็นดงันี ้

เห็นดว้ย 4,908,235,856 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9791 
ไม่เห็นดว้ย 25,500 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0005 
งดออกเสียง 1,000,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0203 
บตัรเสีย  0 เสียง   

วาระที ่7  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายกฤษติกร มาประจง ผู้ด  าเนินการประชุมเป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับการ
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ในวาระนีต้่อที่ประชมุ  

 ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ไม่มีการพิจารณาเรื่องใด ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ 
ในหนงัสือเชิญประชมุ ส าหรบัการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นัน้ ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรคสอง ก าหนดไว้ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว้  ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น  
นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรื่องอื่น  นอกจากที่ก าหนดไว้
ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได ้”  

 หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงคจ์ะให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม  
จะตอ้งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่า 2,864,272,024 หุ้น  จากจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายแลว้และมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
8,592,816,071 หุน้ ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรื่องอื่นใดใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

 ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ที่เขา้ร่วมการประชมุได ้สอบถาม 
เรื่องอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ ไดอ้ีกตามสมควร  

 บริษัทฯ ไดร้วบรวมค าถามของผูถื้อหุน้ทัง้ส่วนที่สอบถาม และบริษัทฯ ไดต้อบแลว้ในที่ประชุม และค าถามที่ยงั
ไม่ไดต้อบในท่ีประชมุไวใ้นรายงานการประชมุ ดงันี ้
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นายชูเกียรติ เจียรแสงทอง ผู้ถือหุ้น และ นางวิไลลักษณ์ ประฏิภาณวัตร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม เก่ียวกับคด ี
ขอ้พิพาท กบั NT ในชัน้ศาลปกครองสงูสดุจะมีค าพิพากษาเมื่อใด และหากถา้บรษิัทฯ เป็นผูช้นะคดีจะน าเงินท่ีไดป้ระมาณ 
5,000 ลา้นบาท มาจ่ายปันผลหรือไม่  

ดร.โสรัชย ์อัศวะประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ได้มอบหมายให้ นายพิสิษฐ เดชไชยยาศักดิ์  
ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วีระวงค,์ ชินวัฒน ์และพารท์เนอร ์จ ากัด เป็นผู้ชีแ้จงต่อที่ประชุม โดยนายพิสิษฐ  
เดชไชยยาศักดิ์ ไดช้ีแ้จงว่า บมจ.ทีโอที (TOT) ไดค้วบรวมกับ บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) เป็นบมจ. โทรคมนาคม
แห่งชาติ หรือ (“NT”)  ซึ่งคดีขอ้พิพาทระหว่าง NT และบริษัทฯ เป็นคดีที่สืบเนื่องมาจาก TOT  ภายหลงัจากการควบรวม
ดงักล่าว NT จึงเขา้มาเป็นคู่ความแทนที่ TOT โดยบริษัทฯ ไดช้นะขอ้พิพาทชัน้อนุญาโตตลุาการ และจากนัน้ NT ไดม้ีการ
ด าเนินคดีในชั้นศาลปกครองชั้นตน้ ซึ่งศาลปกครองชั้นตน้ พิพากษายืนตามค าวิฉัยชีข้าดของอนุญาโตตุลาการ และ
ปัจจุบนัคดีอยู่ในชัน้ศาลปกครองสงูสดุ ซึ่งอาจใชร้ะยะเวลา 2-3 ปี ขณะนีบ้ริษัทฯ อยู่ระหว่างรอค าพิพากษาศาลปกครอง
สงูสดุ ว่าจะพิพากษายืน หรือเปล่ียนแปลงหรือไม่ ณ ขณะนีบ้รษิัทฯ จึงยงัไม่ทราบผล 

ดร.โสรัชย ์อัศวะประภา ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (รักษาการ) ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า คดีนีม้ีเงินตน้ตามฟ้องประมาณ 
2,500 ล้านบาท ส่วนที่ เหลือจะเป็นดอกเบี ้ย เนื่องด้วยเป็นดคีที่ สืบเนื่องยาวนาน และในส่วนการจ่ายปันผลให้
คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูพ้ิจารณาต่อไป  

นางวิไลลักษณ ์ประฏิภาณวัตร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี ้ 

1. การขยายธุรกิจ Generative AI ใน Southeast Asia ไม่ทราบว่าบรษิัทฯ จะเป็นผูด้  าเนินธุรกิจเอง หรือ รว่มทนุกบัทาง KT 

ดร.โสรัชย ์อัศวะประภา ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (รักษาการ) ได้ชีแ้จงว่า หากในประเทศไทย บรษิัทฯ มีความตัง้ใจ
เป็นผูด้  าเนินธุรกิจเอง และใน Southeast Asia จะเป็นการรว่มทนุกบัทาง KT 

2. 3BBGigaTV ที่บริษัทฯ ร่วมท ากับ AIS คาดว่ารายไดใ้นปีนีจ้ะเติบโตมากนอ้ยเพียงใด และในอนาคตบริษัทฯ มีโอกาส 
ท าธุรกิจ Generative AI ร่วมกับ AIS ในส่วนใหบ้ริการลกูคา้กลุ่ม B2C หรือไม่ ซึ่งน่าจะสรา้งรายไดใ้ห้บริษัทฯ อย่างมาก 
เนื่องจาก AIS มีลกูคา้ใชบ้รกิารเป็นจ านวนมาก 

ดร.โสรัชย ์อัศวะประภา ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (รักษาการ) ได้ชีแ้จงว่า บรษิัทฯ มองว่าธุรกิจ Generative AI เป็น
ที่น่าสนใจและมีความเหมาะสมกับลกูคา้ทัง้กลุ่ม B2B และกลุ่ม B2C เป็นอย่างมาก และตอ้งยอมรบัว่าลกูคา้ที่ใชบ้รกิาร 
AIS มีจ านวนมากซึ่งหากสามารถรว่มธุรกิจกบั AIS ในอนาคตได ้ก็ย่อมเป็นเรื่องที่ดีกบับรษิัทฯ  

นายนวพล ลิ่มกังวานวงศ ์ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บรษิัทฯ มีแผนการท า M&A ในธุรกิจอื่นอีกหรือไม่ ถา้มีจะเกิดขึน้ภาย 
ในปีนีห้รือไม่  

ดร.โสรัชย ์อัศวะประภา ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (รักษาการ) ได้ชีแ้จงว่า บริษัทฯ เห็นว่า M&A เป็นทางเลือกหนึ่ง
และยงัคงมองหาโอกาสใหม่ ๆ ในการเขา้ลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ในประเทศไทยที่มีศกัยภาพ และเป็นที่น่าสนใจ ซึ่งบริษัทฯ  
ไดศ้ึกษาผ่านบริษัทย่อย และในต่างประเทศผ่านมมุมองของ KT และ Silicon Valley ซึ่งเป็นศูนยร์วมของบริษัท Startup 
และ Tech Companies ระดบัโลก 
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นายอนุจิตต ์อายุศะนิล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า การงดจ่ายปันผลในรอบนี ้
เก่ียวเนื่องกบัการประกาศซือ้หุน้คืน และใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือไม่อย่างไร  

นายศุภกร สุภัคภรณ ์ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี ได้ชีแ้จงว่า ไม่เก่ียวกนั เนื่องจากบรษิัทฯ ไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่  26 ธันวาคม 2566 และบริษัทฯ ประกาศโครงการซือ้หุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นเป็น 
การทั่วไป (GO) เมื่อวนัท่ี 19 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา 

นายธ ารง อนันตท์วีผล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า กรณีมีผูถื้อหุน้เสนอขายหุน้ เช่น จ านวน 1,000,000,000 หุน้ แต่บรษิัทฯ 
จะซือ้ตามสดัส่วนเท่า ๆ กนั คือ คนละ 30% เท่ากบั 300,000,000 หุน้ ถกูตอ้งหรือไม่ 

ดร.โสรัชย ์อัศวะประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ รบัซือ้หุน้คืนตามสัดส่วนของ 
หุน้สามญัที่เสนอขายทัง้หมดในครัง้นี ้(Pari Passu) ซึ่งรบัซือ้จ านวนไม่เกิน 300,748,563 หุน้ ในวงเงินไม่เกิน 1,504 ลา้นบาท 

ค าถามของผู้ถือหุ้นทีส่อบถามในทีป่ระชุม และบริษัทฯ ยังไม่ได้ตอบค าถามในทีป่ระชุม มีดังนี ้

นางวิไลลักษณ ์ประฏิภาณวตัร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามตอ่ทีป่ระชุม ดังนี ้ 

1. รายไดใ้นธุรกิจใหม่ AI จะทดแทนรายไดใ้นธุรกิจ Broadband เดิมไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

บริษัทฯ ขอชีแ้จง ดังนี ้บรษิัทฯ ไดม้ีการประเมินและปรบัปรุงแผนงานหรือกลยทุธใ์นการลงทนุอย่างสม ่าเสมอตาม

ความเหมาะสม ทัง้นี ้ส าหรบัการลงทนุในธุรกิจใหม่ ๆ อาจจะตอ้งใชเ้วลาศกึษา อย่างไรก็ดีบรษิัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า

ธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯสามารถเติบโตไดเ้ทียบเท่าหรือมากกว่าเดิม 

2. บรษิัทฯ ใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่บรษิัทย่อย เป็นจ านวนเงินเท่าไรจนถึงปัจจบุนั และคิดอตัราดอกเบีย้การกูย้ืม
เท่าไร และมีก าหนดระยะเวลาการจ่ายช าระคืนหรือไม่  

บริษัทฯ ขอชี้แจง ดังนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการคิดอัตราดอกเบีย้กูย้ืมเงินระหว่างกัน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบที่
ก าหนดไว ้ทัง้นี ้รายละเอียดของการใหกู้ย้ืมเงินจะเปิดเผยในงบการเงินของบริษัทฯ ไตรมาส 1/2567 สิน้สดุวนัท่ี 31 
มีนาคม 2567 โดยบริษัทฯ จะท าการเผยแพร่ผ่านเว็บไซตข์องตลาดทรพัย ์ภายหลงัจากที่คณะกรรมการบริษัทไดม้ี
มติอนมุตัิดงักล่าว 

3. บรษิัทฯ มีก าไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการทกุปี ซึ่งไม่นบัรวม TTTBB ซึ่งมีผลขาดทนุ และภายหลงัจากการจ าหน่าย
ธุรกิจ TTTBB บริษัทฯ จะยงัคงมีก าไรเฉพาะกิจการเหมือนเดิมหรือไม่ และบริษัทฯ จะน าก าไรในส่วนนีม้าจ่ายปันผล
หรือไม่ 
บริษัทฯ ขอชีแ้จง ดังนี้ บรษิัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกั
ภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี โดยจะค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการ
ด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบรษิัทฯ กระแสเงินสด การส ารองเงินไวเ้พื่อการลงทนุของบรษิัทฯ และบรษิัทใน
เครือในแต่ละปี การส ารองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ทั้งนี ้การจ่ายเงินปันผลนั้นจะตอ้งไม่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญัตามความจ าเป็นและเหมาะสม และขอ้พิจารณาอื่น ๆ 
ตามที่คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควร 

 



 

 
หนา้ 22/22 

 

นายอนุจิตต ์อายุศะนิล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทฯ ในเร่ือง
เกี่ยวกับการจัดการประชุม โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสนับสนุนให้ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย การจัดประชุมสามัญ  วิสามัญผูถื้อหุน้ แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid 
เพื่อเป็นการพบปะ ส่ือสาร และซกัถาม ระหว่างผูถื้อหุน้ ผูบ้ริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคลอ้งกบั 
หนังสือเวียนของส านักงานก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 ลงวันที่ 10 มกราคม 2567  
เรื่อง ขอความร่วมมือเก่ียวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอน าเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม 
แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทยขา้งตน้ 

เมื่อไดเ้วลาอนัสมควรแก่การยุติการถาม-ตอบ ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่สนใจของผูถื้อหุน้แลว้ ประธานฯ ไดม้อบหมาย 
ใหผู้ด้  าเนินการประชุมชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับการแจง้มติการประชุม และการจดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2567 ของบรษิัทฯ แก่ที่ประชมุ 

 

ผูด้  าเนินการประชุมจึงแจง้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี หลังจากเสร็จสิน้การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ 
ในครัง้นีแ้ลว้ บริษัทฯ จะแจง้มติที่ประชมุผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภายในวนัท าการถัดไป และ
จะจดัท ารายงานการประชมุใหเ้สร็จภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ รวมทัง้น าส่งใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
โดยผ่านระบบการเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ ซึ่งจะท าให้  
ผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบผลการประชมุ และสามารถตรวจสอบความถกูตอ้งของรายงานการประชมุได  ้

 

เมื่อประธานฯ เห็นว่าที่ประชุมไดพ้ิจารณาครบถว้นทุกวาระการประชุมแลว้ และคณะกรรมการบริษัทตลอดจนผูบ้ริหาร 
ที่เก่ียวขอ้งของบริษัทฯ ไดต้อบขอ้ซกัถามต่าง ๆ แก่ผูถื้อหุน้ไปพอสมควรแลว้ ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 
ทกุท่าน และกล่าวปิดประชมุ 

 

ปิดประชมุเวลา 12.25 น. 

 
 

ลงชื่อ _____________________________ ประธานในที่ประชมุ  
 (ดร.โสรชัย ์อศัวะประภา) 
 ประธานกรรมการ 

 


